



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงเรียนอรพิมพิทยาศาสตร์ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา โทร. ๐๔๔-๙๙๑-๕๓๒

ที่ นม.๕๑๐๐๘.๔๙/๑๓๒ วันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๘

เรื่อง ส่งเอกสารประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เรียน ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๖๖ ให้นำหน่วยงานของภาครัฐประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และเหตุผลสนับสนุนในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง และของหน่วยงานของรัฐตามวิธีการที่กรมบัญชีการกำหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ นั้น

พร้อมนี้ โรงเรียน อรพิมพิทยาศาสตร์ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ขอส่งประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๘ จำนวน ๑ ประกาศ จำนวน ๑ แผ่นดิสก์ ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ เพื่อดำเนินการลงในเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (www.koratpao.go.th)และเว็บไซต์ของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา (www.koratdla.go.th)

จึงเรียนมาเพื่อดำเนินการ

(นายถาวร เฉลิมจัน)

ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนอรพิมพิทยาศาสตร์ ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา



ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่อนุบาลจนจบ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน(ค่าหนังสือแบบเรียน) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ โรงเรียนอรพิมพ์วิทยา ได้มีโครงการ ซื้อโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน(ค่าหนังสือแบบเรียน) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

จัดซื้อหนังสือแบบเรียน ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน(ค่าหนังสือแบบเรียน) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๘ (รายละเอียดดังแนบ) จำนวน ๑๑๘ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด โคราซศึกษาภัณฑ์ (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๖๐,๔๑๗.๖๐ บาท (สามแสนหกหมื่นสี่ร้อยสิบเจ็ดบาทหกสิบสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๘

ถาวร เฉลิมจาน

(นายถาวร เฉลิมจาน)

ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนอรพิมพ์วิทยา ปฏิบัติ

ราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา